



CITY OF CERRITOSSM

CIVIC CENTER • 18125 BLOOMFIELD AVENUE
P.O. BOX 3130 • CERRITOS, CALIFORNIA 90703-3130
PHONE: (562) 860-0311 • CERRITOS.US



THÔNG BÁO BẦU CỬ – DỰ LUẬT ĐƯỢC ĐƯA VÀO LÁ PHIẾU VỀ SỬA ĐỔI HIẾN CHƯƠNG

THEO ĐÂY LÀ THÔNG BÁO rằng Cuộc Tổng Tuyển Cử Thành Phố sẽ được tổ chức tại Thành Phố Cerritos vào Thứ Ba, ngày 12 tháng Tư năm 2022, cho các Dự Luật sau:

Tiêu đề hành chính: Xóa bỏ, cập nhật và hiện đại hóa Hiến Chương Toàn Diện	
Có nên sửa đổi Hiến Chương Thành Phố Cerritos để gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa các điều khoản dựa trên luật Tiểu Bang thay thế và ưu tiên, thúc đẩy tính bao quát thông qua việc sử dụng tham chiếu đại từ nhân xưng chung, gia tăng hiệu quả hoạt động toàn thành phố bằng cách loại bỏ tham chiếu đến các phương thức kinh doanh lạc hậu và sửa lỗi ngữ pháp, dấu câu và lỗi chính tả không?	CÓ
	KHÔNG
Tiêu đề hành chính: Chính sách Chống Gia đình trị (Phần Hiến chương 609 mới được đề xuất)	
Có nên sửa đổi Hiến Chương Thành Phố Cerritos để bổ sung Phần 609, sẽ cấm tuyển dụng hoặc bổ nhiệm họ hàng máu mủ hoặc thông gia được xác định trong vòng ba đời của Thị Trường, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố hoặc Giám Đốc Thành Phố không?	CÓ
	KHÔNG
Tiêu đề hành chính: Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Thành Phố - Xóa bỏ tất cả những điều khoản về giới hạn nhiệm kỳ hiện tại	
Có nên sửa đổi PHẦN 400 của Hiến Chương Thành Phố Cerritos để xóa bỏ những hạn chế hiện tại liên quan đến nhiệm kỳ đương chức của Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố không?	CÓ
	KHÔNG
Tiêu đề hành chính: Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Thành Phố - Không thay đổi các điều khoản về giới hạn nhiệm kỳ hiện tại	
Không nên sửa đổi nhiều PHẦN 400 của Hiến Chương Thành Phố Cerritos, tức là giữ nguyên những hạn chế hiện tại liên quan đến nhiệm kỳ đương chức của Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, nếu một dự luật được đưa vào lá phiếu cạnh tranh khác, liên quan đến GIỚI HẠN NHIỆM KỲ, chắc chắn được phê duyệt bởi phần đa lá phiếu của cử tri bỏ cho dự luật được đưa vào lá phiếu cạnh tranh đó?	CÓ
	KHÔNG
Tiêu đề hành chính: Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Thành Phố - Hai Giới Hạn Trọn Đời	
Có nên sửa đổi PHẦN 400 của Hiến Chương Thành Phố Cerritos để chỉnh sửa những hạn chế hiện tại liên quan đến nhiệm kỳ đương chức của Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, sao cho sau ngày 12 tháng Tư năm 2022, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố đã đảm nhận hai (2) nhiệm kỳ bốn năm hoàn chỉnh, dù có liên tiếp hay không, cũng không đủ điều kiện được bầu cử hay bổ nhiệm vào Hội Đồng Thành Phố sau khi hoàn thành nhiệm kỳ bốn năm lần thứ hai không?	CÓ
	KHÔNG
Tiêu đề hành chính: Giới Hạn Nhiệm Kỳ của Hội Đồng Thành Phố - Ba Giới Hạn Trọn Đời	
Có nên sửa đổi PHẦN 400 của Hiến Chương Thành Phố Cerritos để chỉnh sửa những hạn chế hiện tại liên quan đến nhiệm kỳ đương chức của Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố, sao cho sau ngày 12 tháng Tư năm 2022, Ủy Viên Hội Đồng Thành Phố đã đảm nhận ba (3) nhiệm kỳ bốn năm hoàn chỉnh, dù có liên tiếp hay không, cũng không đủ điều kiện được bầu cử hay bổ nhiệm vào Hội Đồng Thành Phố sau khi hoàn thành nhiệm kỳ bốn năm lần thứ ba không?	CÓ
	KHÔNG

Phòng phiếu sẽ mở cửa từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối.

Vida Barone, Thư Ký Thành Phố/Nhân Viên Bầu Cử

Ngày: 14 tháng Một năm 2022

GRACE HU
MAYOR

CHUONG VO
MAYOR PRO TEM

BRUCE W. BARROWS
COUNCILMEMBER

NARESH SOLANKI
COUNCILMEMBER

FRANK AURELIO YOKOYAMA
COUNCILMEMBER